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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 237–3/๒๕67 
วันพุธ ที่  20  มีนาคม  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทน  

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
20 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 
21 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
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23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 

 
ผู้ไม่มาประชุม     - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 นางดรุณี  ลีนิน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
  2 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  3 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  6 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  7 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8 นายทักษิณ  จีนสุกแสง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  9 นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์   อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    การประมง 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย   ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 6 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์   อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
 7 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน   ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 8 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   และการจัดการ 
 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี 
12 อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การประมง 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การประมง 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  และเทคโนโลยี 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
20 รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
21 สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22 สัตวแพทย์หญิงวิรัลฐิตา จันทร์เขียว อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
24 อาจารย์นัทธ์หทัย  เครบส์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  การประมง 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหพงศ์  สมวงค์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ อินทวิเศษ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  บุญนุ่น อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28 อาจารย์จิรวัฒน์  จันทองพูน อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29 นางสาวอรพรรณ ขุนเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 237 – 3/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

ขอความเห็นชอบผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงที่ประชุมฯ ว่า 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓6-2/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 29  กุมภาพันธ์
๒๕๖7  ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕๖7 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นั้น มีผลทำให้ตำแหน่งรองอธิการบดีสิ้นสุด
ลง และทำให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดี  พ้นจากตำแหน่งไปด้วยเช่นกัน ทำให้การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ไม่มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการนี้จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เฉพาะการประชุมในครั้งนี้ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

   การดำเนินการ  
   ที่ประชุมฯ ได้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก     

ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบ 

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมีนาคม  2567  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 -  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ 
ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ การบริการวิชาการและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ภาคเอกชน เพ่ือนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหน่วยวิจัย
ไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติให้เข้าเรียนรู้ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ประณัฐ โพธิยะราช คณบดี ศาสตราจารย์บัญชา พูลโภคา รองคณบดี 
กำกับดูแลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้าน Center of Excellence เป็นผู้ต้อนรับและให้
ข้อเสนอแนะในรายละเอียดแต่ละศูนย์ ได้แก่ การจัดตั้ง Holding Company และการเตรียมการจัดตั้ง Holding 
Company, Center of Excellence for Marine Biotechnology, Center of Excellence in Molecular 
Crop, Electrochemistry and Optical Spectroscopy Center of Excellence  และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ
วิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการและเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 
ศาสตราจารย์สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ รวมไปถึงผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือตอบโจทย์การนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน   
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 -  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกลไกในการบริหารจัดการศูนย์ความ
เป็นเลิศและการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับจากรองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณโสภิดา บุญอเนกทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า รักษาการผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้บรรยายการดำเนินงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศของ มจธ.บางขุนเทียนในภาพรวม โดยมีหัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการให้การแนะนำกระบวนการ
ดำเนินงานและอธิบายถึงผลงานเด่นของแต่ละห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ Excellence Center of Waste 
Utilization and Management, Ethanol Plant และโรงงานต้นแบบ ของหน่วย Engineering and Pilot Plant 
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไขมัน  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก        
ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ มจธ. ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.เคตะ โอโน่ รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักเคเอกซ์ และทีม
สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME สำนักเคเอกซ์ แนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักเคเอ็กซ์ โดยได้พูดคุยหารือ
แลกเปลี่ยนกลไกการสนับสนุนส่งเสริมสตาร์ทอัพและการเริ่มต้นทำธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME ร่วมกัน 

 -  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี และนางสาว 
วันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนเกาะยาววิทยา ตำบล
เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีนายสนอง คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ณ โรงเรียนเกาะยาว
วิทยา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

 -  ระหว่าง วันที่ 11-12 มีนาคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ 
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ เดินทางเยือน Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยมี Professor Dato’ Seri Ir.     
Dr. Abdul Rahman Mohamed, Vice Chancellor พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก Universiti Sains Malaysia 
ร่วมให้การต้อนรับพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกัน โดยได้มีการหารือด้านวิชาการ วิจัย และ
กิจกรรมของทั้งบุคลากรและนักศึกษา โดยในปีนี้จะดำเนินการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัยเข้าร่วม English Communication Program 
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลดีเด่น ในผลงาน “การยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนคุณภาพสูงสู่โอกาส ในการแข่งขันของจังหวัดตรัง” ด้านที่ 3 การนำ
องค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพของภาคการผลิตและบริการ นำเสนอผลงานโดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา   

 และ รางวัลชมเชย ในผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” ด้านที่ 1 การปฏิรูประบบบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงานโดย           
รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งนำเสนอ
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ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้การสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนาตามภารกิจใหม่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
ศรีวิชัย นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ   

1.2.2  รายงานการศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ระหว่างวันที่ 4-5 

มีนาคม 2567  อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ทั้งนี้จากการศึกษาดูงาน ได้ข้อสรุปว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องไปดำเนินการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยกับงานบริการวิชาการในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ก็จะมีบริบทที่แตกต่างกัน ที่มหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องนำมาปรับ แต่ลักษณะการดำเนินงานก็ยังคงยึดว่าทำอย่างไรให้การดำเนินงานคล่องตัว ภายใต้ระเบียบ
เดียวกัน โดยสรุปได้ดังนี้ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จะดำเนินการในเรื่องของ 
Center of Excellence จึงได้ไปศึกษาดูงานในคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Research Unit) และ Center of Excellence  ซึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมี  3 ระดับ 
ได้แก่ กลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (STAR) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) โดยที่มหาวิทยาลัย
จะสนับสนุนงบประมาณในวงเงินที่แตกต่างกันออกไป มีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานปี : ปี หากประเมิน
ไม่ผ่านจะหยุดสนับสนุนงบประมาณ และต้องสร้างผลงานเพ่ือประเมินใหม่ หากได้รับการประเมินผ่าน ก็จะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณอีกครั้ง แต่จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ โดยแต่ละ
ศูนย์เป็นศูนย์เฉพาะด้านที่ชัดเจน อาทิเช่น Center of Excellence for Marine Biotechnology โดยมีตัวชี้วัด 
(KPI)  ในเรื่องของทุนภายนอก  และในเรื่องของ Publication เกิดข้ึน ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีตัวชี้วัดที่เหมือนกัน  ในแต่
ละปี จะมีการประเมิน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มทร.ศรีวิชัย มีการดำเนินการอยู่แล้ว ในเรื่องของ Research Unit แต่การตั้ง 
Research Unit และ Center Excellence จะต้องปรับให้ถูกต้อง โดยต้องออกเป็นข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้น ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานบริการวิชาการของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลายรูปแบบ แต่ที่สำคัญคือศูนย์นี้ทำหน้าที่บริการเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด ตั้งแต่ทำข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา สนับสนุนการทำโครงการจนจบโครงการ ซึ่งในอนาคต มทร.ศรีวิชัย ก็
จะมีการตั้ง Shop Front ขึ้นมา เพ่ืออำนวยความสะดวกตั้งแต่ทำข้อเสนอโครงการ ทำสัญญา การติดต่อ
ประสานงาน ทำข้อเสนอโครงการเช่นเดียวกัน  ส่วนการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีการบริหารเป็นเอกเทศ อยู่นอกกำกับของมหาวิทยาลัย แต่ใช้
ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นบุคลากรจึงเป็นบุคลากรที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัย แต่สังกัดศูนย์
โดยตรง ซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายกับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ที่ดำเนินการอยู่  
ณ ปัจจุบัน ซ่ึงก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นบุคลากรประจำ เนื่องจากสามารถตั้งเงินเดือนได้พิเศษขึ้นมา โดยใช้เงินรายได้
จากการดำเนินงานของสำนักฯ เอง แต่ปัจจุบัน มทร.ศรีวิชัย ระเบียบที่ใช้ยังไม่คล่องตัว ซึ่งก็ได้ศึกษาระเบียบของ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะนำมาดำเนินการยกร่างระเบียบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และจะดำเนินการตั้ง Shop Front ขึ้นมา ส่วนเรื่องของ Holding Company ซึ่ง
ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนเรื่องนี้ แต่เมื่อศึกษาในเชิงลึก พบว่าจริง 
ๆ แล้ว Holding Company เป็นการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ที่ต้องไปดำเนินงานกับหน่วยงาน ซึ่งอิสระจาก
มหาวิทยาลัย ไม่ขึ้นกับมหาวิทยาลัย อย่างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ไปขึ้นกับมูลนิธิ สมาคมศิษย์เก่า โดยใน
ส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบริหาร มีการนำผลงานของคณะไป
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ดำเนินการทั้งหมด รายได้ก็จะเป็นลักษณะเชิงบริจาคเข้ากับคณะ ซึ่งเป็นลักษณะของ Holding Company ที่คณะ
วิทยาศาสตร์วางแผนจะดำเนินการ โดยที่ถ้ามหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมอะไรก็ส่งผ่านไปยังมูลนิธิ ซึ่งในส่วนของ มทร.
ศรีวิชัย ได้มีการหารือและวางแผนกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ว่าหากจะดำเนินการก็อาจจะยุบมูลนิธิของที่สงขลา 
แล้วทำเป็น Holding Company ทั้งมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เรื่องของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จะมีลักษณะที่คล้าย ๆ กัน คือ จะมีเรื่องของ Center Excellence การจัดตั้งกลุ่ม
วิจัย (Research Cluster) แต่เรื่องวิจัยของ มจธ. มีการบริการให้แก่อาจารย์ที่ไปทำวิจัยทั้งหมด รวมทั้งกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วย ซึ่งมีหน่วยงานที่สนับสนุนให้กับบุคลากรที่ทำวิจัยและบริการวิชาการ มาดำเนินการในเรื่องของ
การเงิน บัญชี พัสดุ  เพ่ือให้อาจารย์ทำงานได้คล่องตัวมากข้ึน โดยให้อาจารย์ไปโฟกัสที่วิจัยอย่างเดียว ฉะนั้นที่ มจธ.
จะมีศูนย์ความเป็นเลิศค่อนข้างมาก ซึ่งผลงานก็จะมีการส่งไปที่สำนักเคเอกซ์ (KX Knowledge Xchange) ซึ่งระบบ
บริหารงานวิจัยของ มจธ. ค่อนข้างคล้ายกับของ มทร.ศรีวิชัย  โดยของ มทร.ศรีวิชัย จะมีระบบสารสนเทศงานวิจัย 
มทร.ศรีวิชัย (RISS) ส่วนของ มจธ. จะมีระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีการดำเนินการตั้งแต่การ
สร้าง Proposal ไปจนถึงทำสัญญา ซึ่งระบบ RISS ของ มทร.ศรีวิชัย อาจจะต้องปรับใหม่ให้ครอบคลุมตั้งแต่การ
สร้าง Proposal ไปจนถึงทำสัญญาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เรื่องของ Holding Company ของ มจธ. ก็มีลักษณะเป็น
มูลนิธิ โดยผู้บริหารจะเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด การลงทุนต่าง ๆ ก็บริหารงานโดยมูลนิธิทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้อง
กับมจธ. ในส่วนของกำไรก็มีการตกลงกันว่าจะให้ มจธ. เท่าใด ซึ่งลักษณะของ Holding Company คือการบริจาค
เงินให้กับมหาวิทยาลัยถ้ามีผลกำไรเกิดขึ้น ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย จะนำมาเป็นต้นแบบในการที่จะทำ Holding Company 
ในอนาคตต่อไป นอกจากนั้น ได้ไปเยี่ยมชม สำนักเคเอกซ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีบทบาทในเรื่องการเรียนการ
สอน แต่มุ่งเน้นเชื่อมงานอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย รับเอางานวิจัยไปใช้กับบุคคลภายนอก เป็นหน่วยงานที่มีการ
บริหารที่เป็นอิสระ มีอธิการบดีเป็นประธาน Board  และบริหารโดย CEO ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเลย 
สามารถตั้งเงินเดือนของสำนักเอง และใช้รายได้ของสำนักในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังมี Ecosystem มี
บริษัทภาคเอกชนเข้ามาทำเป็นบริษัทอยู่ข้างใน มีการเช่าพ้ืนที่ และนำเอานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย Spin-Off ไป
ในอนาคต ที่สำคัญสำนักเคเอกซ์ มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้น เป็นการสตาร์ทอัพกับภาคเอกชนซึ่งมาลงทุนหลาย ๆ บริษัท 
ซึ่งหาก Spin-Off ไปในอนาคต สิ่งที่จะเป็นที่ค่าตอบแทนก็เป็นข้อตกลงที่หน่วยงานไดท้ำข้อตกลงกันว่ามหาวิทยาลัย
จะได้อะไรจากตรงนั้น โดยในส่วนของการบริหารนั้น ลักษณะของสำนักเคเอกซ์ เมื่อมีงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ และ
สร้างสตาร์ทอัพเกิดขึ้น ถ้ามีรายได้ก็เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ของ
หน่วย Engineering and Pilot Plant /ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไขมัน/ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ 
ซึ่งลักษณะของโรงงานต้นแบบเป็นลักษณะของรับจ้างในบางเรื่อง เช่น รับจ้างสกัดจากภาคเอกชน ซึ่งมีการเข้าไปใช้
งานไม่มากนัก เป็นเฉพาะเรื่องพอสมควร การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ไม่ได้เงิน
จากภาคเอกชนเท่าท่ีควร  

 ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานทั้ง 2 แห่ง เห็นว่าการดำเนินการต่อไป มทร.ศรีวิชัย ก็จะขับเคลื่อนในเรื่อง
ของการสร้าง Research Unit และเรื่องของ Center Excellence โดยการจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
ด้านการวิจัย ให้ถูกต้องและคล่องตัวในการใช้ของกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัย (RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) 
และต้องจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ด้านบริการวิชาการ โดยต้องทำระบบบริหารบริการวิชาการ 
(Academic Service System: ASSys) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ
ทั้งหมด และที่สำคัญมี Shop Front One (Stop Service) และ Holding Company  ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการ ในการที่จะเป็น Shop Front ในงานบริการวิชาการ ซึ่งจะทำ
ให้สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมตรงนั้นด้วย และจะมีการยก
ร่างข้อบังคับ และระเบียบในเรื่องของ Holding Company ซึ่งคาดว่ารูปแบบก็น่าจะทำเป็นมูลนิธิ ส่วนใครจะเป็น
ผู้บริหาร ก็จะต้องมาออกระเบียบอีกฉบับหนึ่งต่อไป  
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในคราวต่อไป หากมีโอกาสไป     
เยี่ยมชมเพ่ือศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก ควรจะไปเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาดูงานภาควิชา
เทคโนโลยีทางอาหาร เพ่ือจะได้มาทำร่วมกับทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยฯ และเรื่องทางด้าน
ศูนย์บริการวิชาการ ที่ได้ไปเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาดูงาน ทั้ง  2 แห่ง นั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรนำมาปรับใช้ในการที่จะ
ปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น และหากดำเนินการเรื่องนี้แล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์
ทางด้านวิจัย และทางด้านบริการวิชาการ ที่ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกกระบวนการ  และการตั้งเป็นศูนย์บริการ
วิชาการ ควรทำเป็น Private Sector  และหาทรัพยากรบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เข้าไปดำเนินการ และต้องเป็นมืออาชีพ 
ในการทำงานภาคเอกชน 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.3  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ว่าทางสำนักพระราชวัง  

แจ้งวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 26 กันยายน 2567  โดยพลเอก สุรยุทธ์  
จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2566 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.4  ผลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2566   

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย โดยจาก   
ผลการคัดเลือกผลงาน มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 

 ด้านที่ ๑ การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษา 

 รางวัลชมเชย  ผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย สู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” 

 ด้านที่ ๓ การนำองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้
ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตและบริการ 

 รางวัลดีเด่น  ผลงาน “การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน
คุณภาพสูงสู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง”  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

  



๙ 
 

1.2.5  รายงานความก้าวหน้าในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความก้าวหน้าในเรื่อง

ของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  ซึ่งกลยุทธ์การรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ 
ณ ปัจจุบันนั้น เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2567  มหาวิทยาลัยฯ มีแผนรับ 5,351 คน      
มีนักศึกษามาสมัครทั้งสิ้น 24,402 คน และรายงานตัวแล้วจำนวน 5,130 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 ของแผนรับ 
ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ในภาพรวมของ
คณะ บางคณะอาจจะยังไม่ถึงเป้า ฉะนั้น บางคณะก็จะต้องไปขับเคลื่อน ว่าจะดำเนินการอย่างไรที่จะให้คณะรับ
นักศึกษาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยังมีระยะเวลาให้ดำเนินการอีกประมาณ 2 เดือน คาดว่าน่าจะ
ดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนรับ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
ความคืบหน้าแจ้งยืนยันจากสภาการแพทย์แผนไทย 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 236-2/2567  เมื่อวันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานไปยังสภาการแพทย์
แผนไทย เพ่ือให้มีหนังสือแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาการแพทย์แผนไทย ว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถ
ดำเนินการและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาต่อไปในอนาคต นั้น บัดนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทราบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดส่ง
หนังสือไปยังสภาการแพทย์แผนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาการแพทย์แผนไทย  
เกิดการขัดแย้งภายในจนไม่สามารถจัดประชุมได้ และไม่สามารถอนุมัติลงนามในหนังสือได้ด้วย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขออนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ทำการลงทะเบียนในรายวิชา 02-516-402 ฝึกบูรณาการ
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ก่อน เพ่ือให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาทันตามแผนการศึกษา ทั้งนี้ หาก
สภาการแพทย์แผนไทย สามารถจัดการประชุมและพิจารณาลงนามเอกสารได้ จะเร่งส่งหนังสือที่ได้รับการพิจารณา 
แจ้งกลับมายังสภามหาวิทยาลัยฯ ทันทีท่ีได้รับอนุญาต 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง 

   ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเรื่อง การ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในบริบทที่สอดรับกับ Reinventing University ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย Reinventing University  ได้กำหนดไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
   1. Global & Frontier Research University  
   2. Technology & Innovation University  
   3. Area Based & Community University  
   4. Moral & Intellectual Cultivation University  
   5. Specialized & Profession University 



๑๐ 
 

   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดอยู่ในด้านที่ 2 Technology & Innovation University ซึ่งเป็นการสร้าง
และพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามทิศทางและจุดเน้นของประเทศ ซึ่ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ก็มีการดำเนินการเช่นนั้นอยู่ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องจับทิศทางของประเทศและ
ทิศทางของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลให้ได้ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาทิศทางของอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จะเน้น 
จากนั้นจึงมากำหนด Leading Indicators ที่จะใช้ยึดถือปฏิบัติในการบริหารจัดการ โดยทางด้าน Research & 
Innovation จะมีหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งที่เน้นมากที่สุดคือหัวข้อ Intellectual Property คือการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่าง ๆ เรื่องของ Technology Licensing คือการไปขอทะเบียนวิชาชีพ Research Income และ Research 
co-funding โดย Leading Indicators ทางด้าน Research & Innovation ในหัวข้อ Enhanced Entrepreneurial 
Education ซึ่งเป็น Indicators ทีเ่ร่งรัดกันมาก ก็คือการสนองต่ออุตสาหกรรม โดยจะมี 2 ส่วนหลัก คือ  
   - Student and graduate tech – based entrepreneur /startup/enterprise บัณฑิตจะต้องไป
รองรับกับ Startup หรือ Enterprise ต่าง ๆ ได้ ซึ่งก็ควรจะอยู่ 2-3% และ 2-3 ปีข้างหน้า ควรจะต้องมากกว่า 
5% ให้ได้  
   - Doctoral student & postdoctoral fellows/student มากกว่า 10% ภายใน 3 ปีข้างหน้า 
   โดยหากมหาวิทยาลัยฯ มีการกำหนด Indicators ไว้อย่างชัดเจน จะเป็นประโยชน์สำหรับการ
กำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ตัวอย่าง Structure System ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งเป็นการ
จัดโครงสร้างใหม่ ควรจะเป็นในรูปแบบดังนี้ 

RUTS – Structure System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ในส่วนของ Academic กำหนดไว้ 7 หน่วยงาน โดยสามารถลงรายละเอียดย่อยว่ามีกี่หลักสูตร ส่วน
ของ Research /Innovation ก็เป็น Indicators ที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนดไว้ว่าจะต้องมี Research /Innovation เรื่องอะไรบ้างที่โดดเด่น ส่วน Unit cell /Entrepreneur มหาวิทยาลัยฯ 
ก็มีหลายที่ที่น่าสนใจ ที่ควรจะตั้งเป็นศูนย์ที่สอดรับกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความโดดเด่นขึ้นมาให้ได้ ซึ่ง
ตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ในด้าน Academic Service มหาวิทยาลัยฯ มีการให้บริการทั้งด้าน
การเรียนการสอน การลงทะเบียน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ด้าน Central Service เช่น อาคารสถานที่ โรงพยาบาลสัตว์ 
รวมไปถึงการแสวงหารายได้ของทุกพ้ืนที่ ซึ่งน่าจะมีศูนย์กลางหรือฝ่ายทรัพย์สินบริหารจัดการ และ Advanced 



๑๑ 
 

Lab Service โดยรูปแบบทั้งหมดที่จัดทำขึ้นอ้างอิงและปรับมาจาก TUM Matrix. Systems Integration ทั้งนี้เห็น
ว่ามหาวิทยาลัยฯ ก็มีความโดดเด่น โดยดูได้จากผลงานที่ได้รับรางวัลอย่างมากมายแต่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีการ 
Spin-Off เพราะฉะนั้นในเรื่อง Technology & Innovation ในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยฯ กำลัง Concentrate อยู่ ก็
คือ  Academic ภายใต้การศึกษาที่มุ่ งผลลัพธ์  (Outcome-based education) ซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ ได้  
Concentrate ให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เอง โดยหากจะให้เป็นเอกลักษณ์นั้น ขั้นต้นควรจะเรียกว่า 
RUTS Outstanding Status  โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

Recc: Potential Approach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ซึ่งการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ Outstanding ได้นั้น ประกอบไปด้วย 3 ข้อ ดังนี้ 
   1. Moral, Ethic Wellness ในการทำหลักสูตรทั้งหมด ข้อจริยธรรม จรรยาบรรณ ได้มีการใส่ไปใน
ทุกหลักสูตร แต่ไม่ได้มีการตรวจวัดว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปมีคุณธรรมจริงหรือไม่ โดย Wellness ต้อง
เกิดข้ึนกับทุกคน ซ่ึงก็เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการบริหารหลักสูตรหรือบริหารจัดการให้เกิดข้ึนให้ได้  
   2. Hand-on Graduate Tech-Innovation Dev. เป็ นข้อที่ มีการยึดถือกันมาโดยตลอด แต่
มหาวิทยาลัยฯ จะโดดเด่นไมไ่ด้ หากไม่มี Innovation ฉะนั้นเทคนิค Graduate Tech-Innovation Dev. ต้องมี ทุก
วิชาต้องสร้าง Excellent ให้ได้ ต้องสร้างความโดดเด่นของวิชานั้น ๆ ออกมาให้ชัดเจน ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องดัดแปลง
หรือปรับหลักสูตรให้เด่นให้ได้  
   3. Tech / innovation Translation   
   ในส่วนของ Outcome Based Learning  เมื่อจัดทำหลักสูตรตรงนี้แล้วก็มี PLO ในทุกหลักสูตร แต่
มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดในเรื่องอัตลักษณ์บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ซึ่งจะต้องพยายามหาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของตรงนี้ให้
ได้ ส่วนทางด้าน Global Conformance ในยุคสมัยใหม่จะต้องไปรองรับกับสังคมโลก โดยในทุกโครงการหรือทุก
หลักสูตรจะต้องสอดรับกับ SDGs, BCG, IEA  ซึ่งทุกหลักสูตรดำเนินการอยู่แล้ว แต่ว่าสอดคล้องจริงหรือเปล่านั้นไม่
อาจจะทราบได้ การจะทราบว่าสอดคล้องจริงหรือไม่นั้น ก็ต้องหา Forum ที่จะมาเชื่อมโยงกัน อย่างเช่น ทางสาย
วิชาชีพบัญชี ก็มีสมาคมวิชาชีพรองรับ ทางด้านสัตวแพทย์ ก็มีสภาสัตวแพทย์รองรับ ทางวิศวกรรมก็มีสภาวิศวกร



๑๒ 
 

รองรับ ฉะนั้นทั้ง Accord  และ Forum จึงมีความจำเป็น โดยทางด้านวิศวกรรมกับเทคโนโลยี ก็จะมี IEA แต่
ปัจจุบันก็จะมี TABEE เข้ามา แต่ TABEE ค่อนข้างจะสูงไป และจะไปสอดคล้องกับ Research Global, Research 
& Innovation ในระดับ Frontier ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ อาจจะดำเนินการในตัว TABET ก็ได้ ซึ่งจะไปสอคล้องกับ 
Sydney Accord และสอดคล้องกับ Hands On Graduate ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นสายวิชาชีพโดยตรง ไม่ว่าจะ
สายเทคโนโลยี สายอุตสาหกรรม สามารถเข้าได้หมด แต่จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยฯ เกิด Outstanding 
Technology ให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็จะต้อง Continuing Technical Improvement โดยการต่อยอดรางวัลที่
ได้รับมา และบริหารจัดการเรื่อง Supplement Income Generation ให้มหาวิทยาลัยฯ และให้กับตัวอาจารย์ ซึ่ง
เป็นความคาดหวังในอนาคตทีม่หาวิทยาลัยฯ จะต้องทำได้อย่างแน่นอน 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
 

1.4.2  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  

2567 ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสพบกับคุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา และผู้บริหารโรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ได้มีการหารือกันว่าจะพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลาอย่างไรบ้าง  ซึ่งตนได้ให้คำแนะนำไปว่าสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ควรจะมาทำ
ร่วมกับทาง มทร.ศรีวิชัย นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำในเรื่องของกีฬาทางน้ำ เพราะว่าจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพ
ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 ร่วมกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ซึ่งก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำด้วย และ
การที่มาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ จะได้ทั้งกีฬาวินด์เซิร์ฟ กีฬาเรือใบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ติดกับทะเล จึง
น่าจะเป็นศูนย์รวมกีฬาทางน้ำได้ หรือแม้กระทั่งในทะเลสาบสงขลา ซึ่งตนก็ได้จะแจ้งให้ทางสาธารณรัฐเยอรมนีมา
ช่วยและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ เนื่องจากตนเป็น
ประธานของคนเยอรมันและคนออสเตรียในประเทศไทย จึงสามารถประสานความร่วมมือให้ได้ และทีจ่ังหวัดสงขลา 
ก็เป็นแหล่งทรายแก้ว ในการทำ Swarovski ซึ่งใช้ทรายแก้วที่จังหวัดสงขลา และที่จังหวัดระยอง เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิต โดย Swarovski มีการผลิตในเมืองไทยและส่งกลับไปประเทศออสเตรีย และมีการส่งกลับมาขายในเมืองไทย
อีก ซึ่งหากเอกอัครราชทูตออสเตรียมาเยือนจังหวัดสงขลา ก็จะได้ไปดูแหล่งทรายแก้วนี้ และสามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้อีกด้วย และเรื่องกีฬาทางน้ำคาดว่าจะมีอนาคตมาก ซ่ึงคุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ 
ก็ให้ความสนใจที่จะมาทำร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับคุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์  ก็มีเครือข่ายในอีกหลาย
จังหวัด น่าจะร่วมมือกันในเรื่องท่องเที่ยวต่อไปได้ ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ จะเป็นโอกาส
ที่ดีอย่างมาก  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 236 – 2/๒๕67       

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 



๑๓ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งท่ี 236 – 2/๒๕67 วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมช
ลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา   และผ่าน
ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

  -  ปรับแก้ข้อความในวาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางการค้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

     หน้า 44 
     จาก   Modern Trend เป็น    Modern Trade 
     หน้า 45  ตัดข้อความ “ซึ่งคุ้มกว่า 7-Eleven” ออก   

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

 3.2  พิจารณาแผนการดำเนินงาน (Action Plan) และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 227 -5/2566 

เมื ่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและปรับปรุง
โครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น ทั้งนี ้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
อนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้
มีข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต  และ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
  สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที ่ 229-7/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้
พิจารณาแนวทางในการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแนวทางในการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำ
แผนการดำเนินงาน (Action Plan) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการบริหารงานของคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและปรับปรุงโครงสร้างของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
  ในการนี้ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) 
และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแผนการดำเนินงาน (Action Plan) และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนของ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



๑๔ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานที่ประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบแผนการดำเนินงาน (Action Plan) และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนของ
สถาบันฯ ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 229-7/2566  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2566 ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารงานของสถาบันฯ และมอบให้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ก็เป็นไปตามข้อเสนอแนะและการอภิปรายของสภามหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งที่ประชุม
ต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม การเปิดโอกาสความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก การจัดหารายได้จาก Shot Couse, Training Program  โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการที่นำเสนอในครั้งนี้ 
ก็ไปเป็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและปรับปรุงโครงสร้างสถาบันฯ ที่ได้
เสนอแนะให้สถาบันฯ มีจุดเน้นในส่วนของงานวิจัยและบริการวิชาการ ฉะนั้น ในแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 
จึงเน้นในส่วนของงานวิจัยและการบริการวิชาการ การสนับสนุนหน่วยงานจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งในรายละเอียดก็มีอยู่ 
4 ด้าน ดังนี้ 

 1. นโยบายด้านการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนาการวิจัยและระบบนิเวศการวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

     1.1 การพัฒนา Research Project Forum โดยการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 
     1.2 พัฒนาโปรแกรมการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium 

Research: Ex – Situ Conservation Research Program) โดยบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสถาบันฯ ก็
ประสานทำงานร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าเป็นกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  รวมทั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ประสานงานในเรื่องของการจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดย
สถาบันฯ มีอุปกรณ์ความพร้อมอยู่ในหลาย ๆ ด้าน ที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้ จึงได้พัฒนาในส่วนของงานวิจัยที่
ตอบสนองการพัฒนาการทางน้ำ 

     1.3 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ประชุมวิชาการ ซึ่งในเดือนเมษายน 2567 นี้ จะมีการเข้าร่วม
จัดการประชุมระดับภูมิภาคศตวรรษแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยมหาสมุทร  ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่  11 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการทำงานร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานคณะอนุกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพ้ืนแปซิฟิกตะวันตก ( IOC/WESTPAC) สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศ
ไทย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 2. นโยบายด้านการบริการวิชาการ พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้โลกใต้น้ำและการฝึกอบรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



๑๕ 
 

     2.1 พัฒนาระบบและปรับปรุงการเป็นแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่ง      
ณ ปัจจุบัน สถาบันฯ เริ่มให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างต่าง ๆ งานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและความสามารถ
ของสัตว์น้ำ และการให้บริการแก่สังคม ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการและเริ่มมีการ
จัดโปรแกรมต่าง ๆ  

     2.2 จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการ
ทางวิชาการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มมีโปรแกรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) โดย
เปิดรับสมคัรทั้งในส่วนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรภายนอก  

     2.3 พัฒนาระบบรองรับกิจกรรมอาสาสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานส่วนงานของสถาบันฯ เพ่ือสร้าง
โอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง  

 3. นโยบายด้านการจัดการศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  
     3.1 พัฒนาระบบรองรับกิจกรรมอาสาสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานส่วนงานของสถาบันฯ เพ่ือสร้าง

โอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง โดยทางสถาบันฯ เปิดโอกาสให้กับหลักสูตรหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้เข้าถึงทรัพยากร และเครื่องมือต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งในส่วนของจิตอาสา การจัดการศึกษาของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 

     3.2 การพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (Field Practices) การวิจัย 
(Field Research)  โดยจัดทำเป็นโปรแกรมนักศึกษาวิจัย Research Student Mobility Program ร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่ระหว่างการออกแบบแพลตฟอร์มและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   

 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาระบบกลไก การบริหารและการจัดการทรัพยากร 
     4.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ซึ่งได้

ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว 
     4.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ระยะที่ 3 ซึ่งอยู่

ระหว่างการเตรียมขอ้มูล 
     4.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  และมีการพัฒนาเครื่องมือ

สำหรับการบริหารจัดการสถาบันฯ   
     4.4 พัฒนากลไกการทำงานเพ่ือบูรณาการทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ และหน่วยงานอื่น ๆ 
     4.5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา

ทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ 
     4.6 จัดให้มีการประชุมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเสวนา เพ่ือถ่ายทอด

ความคิด สร้างความเข้าใจ และระดมความคิดใหม่ ๆ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาการสื่อสารองค์กร 
  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสถาบันฯ มี 3 ส่วนดังนี้ 
 1. ด้านกำลังคนและการบูรณาการ 
 -  ปัจจุบันสถาบันฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลาทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

13 คน พนักงานราชการ 1 คน และจ้างเหมาบริการ 13 คน  
 - ด้วยภาระงาน ขอบเขตการทำงานที่ต้องพัฒนามากขึ้น สถาบันฯ จึงได้หารือกับคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูสถาบันฯ แบบ
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บูรณาการ จำนวน 10 คน เพ่ือมาเป็นกลไกช่วยทำงานในปีงบประมาณต่อไปและในอนาคต โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ไดส้นับสนุนบุคลากร จำนวน 7  คน  และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 3 คน ส่วนการ
วางผังการทำงานของสถาบันฯ ที่เป็นแผนงานใหม่ จะประกอบไปด้วยส่วนงานวิชาการและวิจัย งานบริหารงาน
ทั่วไป งานจัดแสดงและหารายได้  

 2. ด้านงบประมาณและรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สถาบันฯ ได้วางแผนกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ โดยจะวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและแมวน้ำโชว์เป็น
หลัก และจะเสริมในส่วนของการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยได้ประมาณการรายรับไว้ที่จำนวน 
4,000,000 บาท ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกุมภาพันธ์ 2567  ในส่วนของงาน
จัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง มีดังนี้ 

 - จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด 137,248 คน เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 45,132 คน เด็ก 
จำนวน 17,903 คน นักท่องเที่ยวหมู่คณะ จำนวน 17,435 คน  

 - จำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา จำนวน 78 คน  
 - มีรายรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ตั้งแต่ตุลาคม 2566 - เดือน

กุมภาพันธ์ 2567  ทั้งสิ้น 4,461,440 บาท และมีรายจ่ายงบรายได้ทั้งสิ้น 674,189 บาท  
 3. ด้านการวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 3.1 ด้านการวิจัย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการทั้งแบบ Full Proposal และ Concept paper 

ขณะนี้พัฒนาอยู่ 4 โครงการ ได้แก่ 
   - โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้ซีเมนต์ชีวภาพเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง (Full Proposal) 

โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลัก และมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Curtin University, TPIPL เป็นหน่วยงานร่วม 

   - โครงการต้นแบบนวัตกรรมการจัดการป่าชายเลนชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างมูลค่าใหม่ไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ำ (Full Proposal) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นหน่วยงานหลัก และมีสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

   - โครงการการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงนิเวศในจังหวัดตรัง : ตัวแบบการสร้างความยืดหยุ่น
ทางการประมง รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Concept paper) โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลัก และมีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานร่วม 

   - โครงการศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของโปรแกรมฟ้ืนฟูหอยทะเลสองฝา : กรณีหอยตะเภา 
จังหวัดตรัง (Concept paper) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นหน่วยงานหลัก และมีภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานร่วม 

  3.2 ด้านงานบริการวิชาการ มีดังนี้ 
   - มีการออกแบบงานที่จะรับบริการ ซึ่งปัจจุบันมีรายการที่สามารถรับบริการได้ทั้งหมด 30 รายการ 

ซึ่งเก่ียวข้องกับการตรวจคุณภาพน้ำ รวมทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
   - ในส่วนของหลักสูตร มีการออกแบบหลักสูตรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรม  

พร้อมที่จะดำเนินการในปี 2567 โดยในวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 นี้ จะมีโครงการอบรมเทคนิคพ้ืนฐานการใช้
เครื่อง FTIR – MICROSCOPE  ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารทะเลหรือว่าในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้  



๑๗ 
 

   - การพัฒนาระบบการดำเนินงานผ่านโปรแกรม Research Student Mobility Program ซึ่งอยู่
ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  

   - การประชุมทบทวนความร่วมมือและเสนอออกแบบระบบโปรแกรม Research Student 
Mobility Program ณ Radisson Suites กรุงเทพมหานคร   

   - การพัฒนาโครงการ Research Student  Mobility Program กับ University of  Latvia 
   - การประสานงานและส่งนักศึกษาเข้าร่วม Sakura Science Program, Kochi University ประเทศ

ญี่ปุ่น  
   - การเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำและโครงสร้างตะกอนดินในพ้ืนที่โครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือปากเมง 

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
   - โครงการการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลในพ้ืนที่โครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือปากเมง อำเภอ    

สิเกา จังหวัดตรัง ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2   
   - ผังการบริหารโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยกรณีของโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ทำงานร่วมกับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง และมีการ
ร่วมมือบูรณาการกันในเรื่องของบุคลากร สำหรับทางสถาบันฯ มีนักวิทยาศาสตร์ โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ส่งสัตวแพทย์มา 2 คน ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ก็สนับสนุนสัตวแพทย์มาอีก 3 คน ใน
การทำงานเพ่ือรองรับในกรณีของพะยูนและหญ้าทะเลจังหวัดตรัง 

   - การประชุมหารือการทำงานร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และสมาคม   
บลูคาร์บอนโซไซตี้ ในแนวทางการดูแลในเรื่องของทรัพยากรที่กำลังเสื่อมโทรม และหารือในการออกแบบกิจกรรมที่
จะทำงานร่วมกันในอนาคต  

 3.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาองค์กร 
   - การประชุมเสนอและติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 งบประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี       
นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ จังหวัดระนอง 

   - การเสนอรายการตามแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัยฯ  

   - การประเมินและการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนปี 2565 – 2570 ซึ่งปัจจุบันได้มีฐานข้อมูล
ในส่วนนี้ไว้แล้ว ในเรื่องของการประเมินและการคาดการณ์ผลการตอบแทนการลงทุน โดยทางฝ่ายวิจัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งทีมงานเข้ามาช่วยในการประเมินผลตอบแทนการ
ลงทุนตั้งแต่ปี 2565 – 2570 เป็นการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ซ่ึงตัวเลข ณ ปัจจุบันนี้ 
มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 1.58  ส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการประเมินผลตามกิจกรรม ออกแบบตามกิจกรรมของสถาบันฯ ตามกรอบ
ใหม่ที่ทางสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้คำแนะนำไว้ 

 
 
 
  



๑๘ 
 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. จากผลการดำเนินงานของสถาบันฯ มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ฉะนั้น
ในโครงการที่เป็นความความร่วมมือกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นั้นมหาวิทยาลัยฯ ต้องพยายามให้ได้รับทุนสนับสนุน เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากและจะได้มีความร่วมมือกัน
ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และสมาคม          
บลูคาร์บอนโซไซตี้ ควรมีการเจรจาตกลงให้เป็นรูปธรรมเพ่ือจะได้ดำเนินการได้  
 2. โครงการแต่ละโครงการที่สถาบันออกไปทำเป็นโครงการทีด่ีมาก แต่ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่านี้  ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ผ่านมา มีการดำเนินการในเรื่องของหญ้าทะเล ซึ่งเคยได้รับการประชาสัมพันธ์โดย 
Thai PBS ไปครั้งหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง  อาจจะเป็นทาง
หนังสือพิมพ์ โดยเขียนเป็นบทความลงไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ว่ามหาวิทยาลัยฯ เป็นต้นเรื่อง มีข้อมูลและ
ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่  
 3. ในการจัดแคมป์กับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ชายแดนไทย ซึ่งสถาบันฯ จะมีการจัดขึ้นนั้น  หาก 
สถาบันฯ จะจัดเป็นระดับ Undergraduate น่าจะไม่เหมาะ ควรจะต้องไปอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากสถาบันฯ อยู่ใน
แหล่งทรัพยากร ฉะนั้น ควรจัดในรูปแบบของ International Workshop ขึ้นมา อีกทั้งผู้อำนวยการสถาบันฯ ก็มี
เครือข่ายเป็นจำนวนมากทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ อาจจะคิดรูปแบบการจัดแบบร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจจะร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการจัดการศึกษาทางด้านประมงของอาเซียน (ASEAN 
Fisheries Education Network-ASEAN FEN) โดยจัดให้เน้นไปที่ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Student) หรือ
นักวิจัยทั้งหลายเป็นหลัก ส่วนในเรื่องของการหาผู้สนับสนุน (Sponsorship) เข้ามา อาจจะต้องหารือกับสมาคม  
บลูคาร์บอนโซไซตี้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้น่าจะเป็นไปได้สูง หาก
เริ่มดำเนินการในปีแรกได้ ในปีต่อไปก็สามารถดึงมหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศทางฝั่งยุโรปเข้ามาได้ โดยอาจจะเชิญ 
Mr.Patrick Sorgeloos  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นผู้ที่มีเครือข่าย    
อยู่ในหลาย ๆ ประเทศมาช่วย ฉะนั้น ในการจัด International Workshop ควรจะจัดในเรื่อง Marine Ecology 
International Workshop 
 4. งานวิจัย โครงการ ส่วนใหญ่ที่ยังเป็น Concept paper อยู่นั้น Proposal อาจจะเป็นที่กังวลใน
เรื่องของค่าใช้จ่าย หากกิจกรรมเหล่านี้ มหาวิทยาลัยฯ นำไป Involve กับระดับเยาวชนบ้างก็จะเป็นการช่วย
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (Rajamangala Aquarium Trang) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
มากขึ้น 
 5. มหาวิทยาลัยฯ มีความได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่ มากกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ด้วยกัน เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดทะเลทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ฉะนั้น หากเป็นไปได้ ในการประชุมของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อธิการบดีควรจะช่วยเสนอแนะว่า ถ้าหากมีการเปิด Course ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
และมีการจัดเป็นแคมป์ เป็น Summer Course ขึ้นมา มหาวิทยาลัยฯ ขอดำเนินการและขอ sharing ด้วย ก็จะเป็น
การหารายได้ เป็นการสร้างเครือข่าย แล้วก็เป็นงานซึ่งน่าจะตอบสนองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้ อีกท้ัง การ
จัดก็สามารถดำเนินการได้ง่าย เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมทั้งในด้านของบุคลากร และสิ่งอำนวยความต่าง ๆ   



๑๙ 
 

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงท่ีประชุมเพิ่มเติม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย  ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า สำหรับความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำ MOU กับกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบกิจกรรม แต่จะเสนอในเรื่องของ
การพัฒนากำลังคนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ก่อน เพราะถ้ารอการลงทุนและมีโครงสร้างพ้ืนฐาน อาจจะเป็นระยะเวลา
ที่ค่อนข้างนาน ซึ่งในเบื้องต้น ทางสถาบันฯ ได้เสนอให้สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับโครงการดังกล่าวก่อน โดยในเบื้องต้น ได้เสนอในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่วนเรื่องของ
การพัฒนาโครงการ ได้หารือกันว่าในเบื้องต้นไม่ต้องให้เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก  แต่ต้องการพัฒนาเป็นโครงการ
ขนาดเล็กก่อน ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา และจะมี Concept paper ออกมา โดยจะมีภาคีอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
ซึ่ งประกอบด้วยนักวิจัย  จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยในเรื่องของทรัพยากรแนวหญ้าทะเลและพะยูนที่กำลังมีปัญหาของจังหวัดตรัง 
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นคณะทำงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซ่ึงจะมีการประชุม และจะ
มีการเสนอโครงการในเร็ว ๆ นี้ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบแผนการดำเนินงาน (Action Plan)  
และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมอบ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 4.2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๗ -๘/๒๕๖๓ เมื่อ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านสายวิชาการ และด้านสายสนับสนุน รวม
ทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด นั้น 
   คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2567 ได้ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) โดยมีผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ที่บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด จาก ๑2 ตัวชี้วัด และอีก 1 ตัวชี้วัด ไม่มีการกำหนดค่า
เป้าหมาย ดังนี้ 

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๖) 

 

ตัวชี้วัด 

รายงานผลการดำเนินการตามแผน 
งปม. ๖๓ 

(มิ.ย. – ก.ย. ๖๓) 
งปม. ๖๔  

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
งปม. ๖๕ 

(ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕) 
งปม. ๖๖ 

(ต.ค. ๖๕– ก.ย. ๖๖) 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
๑. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลกัสูตร
พัฒนาศักยภาพทางการบริหาร หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูง (คน)  

๒๐ 
 

- 
 

๒๐ 
 

๒๖ 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 

๒๒ 

๒. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลกัสูตร
พัฒนาศักยภาพทางการบริหาร หลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง (คน)  

๓๐ 
 

- 
 

๓๐ 
 

๔๑ 
 

๓๐ 
 

๓๗ 
 

๓๐ 
 

๓๔ 

๓. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลกัสูตร
พัฒนาศักยภาพทางการบริหาร หลักสูตร
ผู้บริหารระดับต้น (คน) 

๓๐ ๕๐ ๓๐ - ๓๐ ๕๔ ๓๐ ๓๒ 

๔. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม หลกัสูตร
พัฒนาศักยภาพทางการบริหาร หลักสูตร
เตรียมผู้บริหาร (คน)  

๔๐ - ๔๐ - ๔๐ ๔๕ 
 

๔๐ ๔๔ 

๕. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก  

๒๕ ๒๔.๑๕ ๒๘ ๒๗.๓๘ ๓๑ ๒๘.๑๒ ๓๔ ๒๘.๙๘ 

๖. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง
ทางด้านทักษะทางวิชาชีพ 

๑๕ - ๑๕ - ๑๕ ๕ ๑๕ ๓๘ 

๗. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดำรง
ตำแหน่ง ผศ. จากจำนวน อ. 

๑๐ ๕.๙๓ ๑๐ ๖.๒๗ ๑๐ ๖.๓๒ ๑๐ ๑๑.๗๙ 
 

๘. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดำรง
ตำแหน่ง รศ. จากจำนวน ผศ. 

๓ ๐.๓๕ ๕ ๐.๖๙ ๕ ๑.๒๘ ๕ ๑.๘๖ 
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ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๖)(ต่อ) 

 
   ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
โปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม 
๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

4.3  รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช เขต ๒ ราย นายอนุชิต วิเชียรชม พ้นจาก
ตำแหน่ง เนื่องจากลาออก ตามความในข้อ ๒๑ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  

    บัดนี้  การเลือกตั้ งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ในเขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช เขต ๒  ประกอบด้วยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอำเภอ

 

ตัวชี้วดั 

รายงานผลการดำเนินการตามแผน 
งปม. ๖๓ 

(มิ.ย. – ก.ย. ๖๓) 
งปม. ๖๔  

(ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔) 
งปม. ๖๕ 

(ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕) 
งปม. ๖๖ 

(ต.ค. ๖๕– ก.ย. ๖๖) 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
๙. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดำรง
ตำแหน่ง ศ. จากจำนวน รศ. 

ไม่กำหนด - ไม่กำหนด - ไม่กำหนด - ๑ - 

๑๐. จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งสูงขึ้น (คน) ๑๕ ๓ ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ ๑๓ 
๑๑. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
การให้บริการที่ดี (Service mind) (สำหรับ
บุคลากรปฏิบัติงาน)  

๑๐๐ - ๑๐๐ ๘๙.๘๙ ไม่กำหนด - ไม่กำหนด - 

๑๒. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
การให้บริการที่ดี (Service mind) (สำหรับ
หัวหน้างาน/ผอ.สำนักงาน/ผอ.กอง) 

๓๐ - ๔๐ ๙๕.๐๐ ๕๐ ๘๗.๓๔ 
 

๖๐ ๘๑.๑๘ 

๑๓. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
ทักษะชีวิต 

๓๐ ๕๖.๔๖ ๔๐ ๗๗.๐๖ ๕๐ ๖๘.๓๓ ๖๐ ๘๑.๕๓ 
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ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่     
นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ 
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนด “ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามจำนวนและองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ” มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบผลการ
เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     รับทราบรายงานผลการเลือกตั้งซ่อม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

4.4  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะบริหารธุรกิจ  

ความเป็นมา 
   ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม 

เพ่ือจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 11,400 บาท  
ซึ่งนักศึกษารายดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื ่องจากครบระยะเวลาการศึกษาตามกำหนดในปี
การศึกษา 2565 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 231 -9/2566 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามกำหนดในปีการศึกษา 2565 ให้ขยาย
ออกไปได้อีก 1 ปีการศึกษา แต่นักศึกษารายดังกล่าวได้สมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 และได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน 11,400 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงขออนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้สะสม จำนวนเงิน 11,400 บาท เพื่อจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาราย
ดังกล่าว โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษารายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามี
ความถูกต้อง  
   ด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการอนุมัติใช้
เงินรายได้สะสมของคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 11,400 บาท  เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง  
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติ



๒๓ 
 

งบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 11,400 บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือ
บริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะบริหารธุรกิจ  ณ วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖7  มีจำนวนเงิน  
268,785,580.59 บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) เมื่อ
อนุมัติใช้ครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจจะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือจำนวน  268,774,180.59  บาท (สองร้อย
หกสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของคณะบริหารธุรกิจ 

4.5  รายงานผลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2566   

 ความเป็นมา 
   ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัด
ประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกย่อง    
เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีบทบาทในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาต้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตามพันธกิจ บทบาท และผลลัพธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์  
ในวงกว้าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยนั้น 
   ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสินผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ พิจารณาคัดเลือกผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ประกาศผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 2 
รางวัล ดังนี้ 
   ด้านที่ ๑ การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษา 
   รางวัลชมเชย  ผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย สู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” 
   ด้านที่ ๓ การนำองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไป
ใชใ้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตและบริการ 

   รางวัลดีเด่น  ผลงาน “การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน
คุณภาพสูงสู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง" 
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   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี และ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    รับทราบรายงานผลการประกวดผลงาน
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื ่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 )    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนมา
เป็นระยะเวลา ๒ ปี และเพ่ือสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ คณะฯ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักสูตร เนื่องจากเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพจะ เป็นการสอบ
ประมวลความรู้ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของนักศึกษา โดยใช้ความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Attributes) ที่บูรณาการกันอย่างแนบแน่นของนักศึกษา จึงไม่ควร
นำผลการเรียนในแต่ละรายวิชามาเป็นต ัวกำหนดการผ ่านเกณฑ์สมรรถนะทางเทคโนโลยีอุต สาหการ  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ยกเลิกเกณฑ์การประเมินสมรรถนะในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและรายวิชาชีพบังคับต้องมีระดับ
คะแนน 2.00 (เกรด C) 
  2. ขอเพิ่มเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกการ ไม่น้อยกว่าอัตรา
ร้อยละ 80 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 
ภาคผนวก ฌ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
๑. ผลการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ   
    รายวิชาชีพบังคับต้องมีระดับคะแนน 2.00  
    (เกรด C) 

ภาคผนวก ฌ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
๑. คะแนนสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี    
    อุตสาหการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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  การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/
๒๕67 เมื ่อวันที ่ 5 กุมภาพันธ์  ๒๕67 และได้ผ ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 59-3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 จึง
เห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม     

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดย
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  ในการนี้ เพื่อให้
เนื้อหาสาระมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดี
ยิ ่งขึ ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

  1.  ปรับปรุงชื่อวิชา รายวิชา 04-517-303 การคำนวณแบบกลุ่มเมฆ 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 

04-517-303  การคำนวณแบบกลุ่มเมฆ         3(2-3-4) 
                   Cloud Computing 

04-517-303 คลาวด์คอมพิวติง                      3(2-3-4) 
                  Cloud Computing 
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  2.  เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา รายวิชา 04-514-304 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 

04-514-304  ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์                3(2-3-4) 
                 Computer Operating Systems 
                 วิชาบังคับก่อน: - 

                 Prerequisite : - 
แนะนำระบบปฏิบัติการ การจดัการกำหนดการและกระบวนการ   
การประสานงานของกระบวนการ วงจรอับ การจัดการ
หน่วยความจำ หน่วยความจำเสมอืน ระบบแฟ้มข้อมูล 
หน่วยความจำสำรอง การป้องกันและความปลอดภัย ระบบ
เครือข่าย ระบบกระจายอำนาจ  
Introduction to operating systems; scheduling management and 
process; process synchronization; deadlocks; memory 
management, virtual memory, file systems; secondary storage; 
protection and security; network system; distributed systems. 
 

04-514-304  ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์               3(2-3-4) 
                  Computer Operating Systems 

                  วิชาบังคับก่อน: - 

                  Prerequisite : - 
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เอดิเตอร์ เชลลส์คริปต์ การเข้าถึง
ระยะไกล เวอร์ชันควบคุม  ระบบไฟล์เครือข่าย  เว็บเซริ์ฟเวอร์
และพร็อกซีย้อนกลับ การจำลองเสมือนและคอนเทนเนอร์  
ระบบฐานข้อมลู 

Introduction to Linux operating system; editor; shell script; 
remote access; control version; network file system; web server 
and reverse proxy; virtualization and container; database system. 
 

  3.  เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา และจำนวนชั่วโมง รายวิชา 04-511-207 คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 
04-511-207  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 
                 Computer Mathematics 
                 วิชาบังคับก่อน: - 
                 Prerequisite : - 
 
 
ฟงกชัน ความสัมพันธและเชต โลจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์     
พื้นฐานการนับ กราฟและตนไม หลักการทางสถติิและ 
ความนาจะเปน ความน่าจะเป็นแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
เทคนิคการเรียกซ้ำ กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบ
สมมตุิฐาน การชักตัวอยางแบบการแจกตัว การประมาณคา  
การหาคาสหสมัพันธและการถดถอยเชิงเสนอยางงาย ไมโครซอฟต
เอ็กเซลในงานวิศวกรรม 
Functions, relations and sets; basic logic; proof 
techniques; basic of counting; graphs and trees; 
Principles of statistics and probability; continuous and 
discrete probability; recursion techniques; stochastic 
process; hypothesis testing; sampling distribution, 
parameter estimation; simple linear regression and 
correlation; Microsoft Excel in engineering. 

04-511-207  ความนา่จะเปนและสถิตสิำหรบัวิศวกรรม    3(3-0-6)                  
                  คอมพิวเตอร์                                 
                  Probability and Statistics for Computer          
                  Engineering  
                  วิชาบังคับก่อน: - 
                  Prerequisite : - 
แนะนำพ้ืนฐานความนาจะเปนและสถิติ  ความน่าจะเปนและ 
การนับการแจกแจงความนาจะเปน็แบบไมตอเนื่อง การแจกแจง
ความนาจะเป็นแบบตอเนื่อง การสมุตัวอยางและการแจกแจงการ
สมุตัวอยาง การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน   
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเส้นและสหสมัพันธ 
 
 
Introduction to probability and statistics; probability 
and counting; discrete probability distributions; 
continuous probability distributions; random sampling 
and sampling distribution; estimation; hypothesis 
testing; linear regression and correlation analysis. 
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  4.  ปรับปรุงแผนการศึกษา ดังนี้ 

ฉบับเดิม                          ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษาท่ี 3 

 ภาคการศึกษาที่ 1 * 
 04-514-303 เครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-3-4) 
 04-514-304    ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 
 04-515-302 ตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้    3(2-3-4) 
 04-515-303 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-4) 
 04-515-304 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 04-519-301 ประสบการณ์การทำงานทางวิชาชีพ 2(240) 

        รวม    17  หนว่ยกิต 
    
ภาคการศึกษาที่ 2 
 UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
 04-511-308 การเตรียมโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
1(1-0-2) 

 04-512-302 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2(1-3-2) 
           รวม    15  หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * หมายถึง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน 

       วิชาเดียวต่อเนื่อง (Blockcourse) 
 

การศึกษาท่ี 3 

 ภาคการศึกษาที่ 1 

 UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 04-514-303 เครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-3-4) 
 04-514-304    ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 
 04-515-302 ตัวควบคุมตรรกะแบบสั่งการได้    3(2-3-4) 
 04-515-303 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(2-3-4) 
 04-515-304 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

              รวม    18  หนว่ยกิต 
    
ภาคการศึกษาที่ 2  * 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
 UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
 04-511-308 การเตรียมโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
1(1-0-2) 

 04-512-302 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2(1-3-2) 
 04-519-301 ประสบการณ์การทำงานทางวิชาชีพ 2(240) 

      รวม    14  หนว่ยกิต 

 
หมายเหตุ * หมายถึง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียน 
                           วิชาเดียวตอ่เนื่อง (Blockcourse) 

 

  การแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 59–3/2567 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  



๒๘ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายสัปดาห์เรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ซึ่ง
ในภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน ได้มีการหยุดการเรียนการสอนหลายครั้ง เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ ประกาศงด
การเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) เรียนไม่ครบ ๑๗ สัปดาห์ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ในการนี้ 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) เป็นไปตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ขอขยายสัปดาห์เรียน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เป็น วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ 
   2. ขอขยายการส่งผลการเรียนในรายวิชาของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ภาคการศึกษาที่ ๒   
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากเดิม วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็น วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
  การขอขยายสัปดาห์เรียนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำ ผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  ๒๕67 
และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 59–3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายสัปดาห์เรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



๒๙ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบขยายสัปดาห์เรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ภาคการศึกษา  
ที่ 2  ปีการศึกษา 2566  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓6-2/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 

29 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นั้น  

 ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์  จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งรองอธิการบดีเพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายตามคำแนะนำของอธิการบดี ตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยจำนวนรองอธิการบดีตามที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕
48  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓  
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 231-9/2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2566 รวมทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยคำแนะนำ   
ของอธิการบดี จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 เป็นต้นไป ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดี 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 



๓๐ 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) และมาตรา 25 วรรคสี ่ แห ่งพระราชบัญญัต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔8  ซึ่งบัญญัติให้ “17 (10) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  
คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และ
กรรมการสภาวิชาการ” และมาตรา 25 วรรคสี่  ซึ่งบัญญัติให้ “รองอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
คำแนะนำของอธิการบดี จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7  เป็นต้นไป ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์  รองอธิการบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น   รองอธิการบดี 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง  รองอธิการบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์  รองอธิการบดี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน   รองอธิการบดี 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  รองอธิการบดี 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี  รองอธิการบดี 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร     รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 237 - 3/2567 เมื่อวันที่ 
20  มีนาคม  2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่  20  
มีนาคม  2567 เป็นต้นไป นั้น ตามความในมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดให้ “สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งรองอธิการบดีหนึ่งคน ซึ่งมิใช่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี” ในการนี้ จึงเห็นสมควร เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อทำ
หน้าที่ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  2567 เป็นต้นไป 

  ทั้งนี้ ตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕63 กำหนดให้ “เลขานุการอาจเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการได้” 

  



๓๑ 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่  20  
มีนาคม  2567 เป็นต้นไป 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งรองอธิการบดีหนึ่งคน ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี” และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕63    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ      
ชูกลิ่น  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม  2567  เป็นต้นไป และมอบหมายให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๑ -๔/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยภายใน ๒ ปี ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ นั้น 
  ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และให้
การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้สอดคล้องกับ  ปรัญญาและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิง
พาณิชย์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมหรือแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาอาชีพที่มั่นคง
กระตุ้นให้เกิดอาชีพอิสระ และทำให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแนวทาง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้วยการสร้างบัณฑิตรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นผลลัพธ์และตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 
ผ่านการเรียนศาสตร์ใหม่และเชิงลึก ต้องมีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่แม่นยำ มีความรู้และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล เพ่ือต่อยอดไปยังระดับอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรม และ



๓๒ 
 

ต้องมีความรู้พร้อมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่นำไปสู่การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบ
ยั่งยืน ตลอดจนนวัตกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพ่ือแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/๒๕67 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕67 ซึ ่งที ่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 59–3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร     
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๓ -๖/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยภายใน ๒ ปี ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ นั้น  
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2568) โดยดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมสำรวจให้มีองค์ความรู้ มี
ทักษะด้านวิศวกรรมสำรวจ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็นวิศวกรสำรวจที่เชี่ยวชาญด้านงานสำรวจตั้งแต่พ้ืนฐานไปจนถึงขั้น
สูง โดยเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
เข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งเมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาของหลักสูตร (๒ ปี) จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสำรวจ เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานในสถานประกอบการได้ หรือจะศึกษาต่อไปอีก ๒ ปี 
ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ซึ่ง
หล ักส ูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  2/๒๕67 เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ ๒๕67 ซึ ่งที ่ประช ุมม ีมต ิให ้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 59–3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีความประสงค์ขอเปิด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำความรู้
ดังกล่าวไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมของตัวเองตามบริบทความต้องการของประเทศ และมุ่งหวังที่จะผลิตบุคคล
ที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมและธุรกิจ การ
ทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้าง
โอกาสและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ความสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ตามปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการจัดการศึกษาเพ่ือคนทุกช่วงวัยให้สามารถเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ และ
พัฒนาสมรรถนะสูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ....) โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67 ซึ่งที่
ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 59–3/2567 เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ความเป็นมา  

  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญของสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน เช่น สุนัข แมว เป็นต้น มากขึ้นจากเดิม  
ที่เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนหรือพักผ่อน เปลี่ยนเป็นเลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นลูกหลาน (Pet Parent)  
โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้พฤติกรรมของคนเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนไปและทำให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีอัตราการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราจำนวนครอบครัวเดี่ยว คนโสดที่เพ่ิมสูงขึ้น คนแต่งงานแล้วมีลูกน้อยลง อีก
ทั้งสังคมไทยที่กำลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่บ้าน มีค่านิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน  
เพ่ือการสันทนาการ พักผ่อน และเหตุผลด้านจิตวิทยา รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด  19 ที่ผ่านมาส่งผล
ให้เกิดสภาพสังคมยุคใหม่ ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเกิดการ Work From Home มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ยอมทุ่มค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพ่ือรับการบริการที่พิเศษและมีคุณภาพให้แก่สัตว์เลี้ยงมากขึ้น จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสถานพยาบาลสัตว์เปิดการบริการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ จำนวน ๓,๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสูงที่สุด
ในกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน ๖๓๑ แห่ง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ อยู่ในพื้นที่เขต ๗ , ๘ และ ๙ มีสถานพยาบาลสัตว์ 
จำนวน ๕๗๑ แห่ง ซึ่งเป็นผลให้ความต้องการบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ รวมทั้งพยาบาลสัตว์ ในตลาดแรงงาน
นั้นสูงมากขึ้น โดยหากประมาณการตามจำนวนสถานพยาบาลสัตว์ที่เพ่ิมในอัตราสูงมาก คือ ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
(๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๓๐ ประมาณการจำนวนความต้องการพยาบาลสัตว์ในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประมาณ ๙,๐๐๐ -๑๒,๐๐๐ ตำแหน่ง หรือคิดเป็นความต้องการบุคลากรด้าน
พยาบาลสัตว์เฉลี่ย  ๙๐๐-๑,๒๐๐ คน/ปี ในขณะที่กำลังการผลิตในปัจจุบันทั้งประเทศ ๓๐๐ คน/ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
วิชาชีพพยาบาลสัตว์มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผลต่อพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และส่งผลให้
ผู้บริโภคได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น จึงมีบทบาทต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน และมี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทย ประกอบกับเพ่ือเพ่ิมกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา จำนวน ๖ สถาบัน ที่เปิดสอนสาขาพยาบาลสัตว์และสาขาใกล้เคียง 
ได้แก่ ๑) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ๔) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ๕) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ๖) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี  ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้อยู่ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันกำลังการผลิตบัณฑิต
พยาบาลสัตว์ทั้งประเทศประมาณ ๓๐๕ คน/ปี แต่ในภาคใต้ ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่เปิดการสอนในสาขานี้ จึง
เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในสาขาพยาบาลสัตว์ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
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  ทั้งนี้  เพ่ือส่งเสริมให้การพัฒนาด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการรับใช้สังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการสูญเสียจากโรคและความ
ผิดปกติต่าง ๆ ทั้งโรคสัตว์ติดสู่คน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงมีความ
ประสงค์ขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลสัตว์ โดยได้กำหนดสมรรถนะหลักของ
หลักสูตร ไว้ดังนี้ ๑) สมรรถนะด้านการตรวจและประเมินร่างกายสัตว์เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ๒) สมรรถนะการปฏิบัติงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม  
๓) สมรรถนะด้านยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์เบื้องต้น  ๔) สมรรถนะด้านการพยาบาลและฟ้ืนฟูสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน 
สัตว์ใหญ่และสัตวป่า สัตว์เลี้ยงเพ่ือการกีฬา สัตว์น้ำเพ่ือความสวยงาม และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล
และสัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลสัตว์ ได้รับความเห็นชอบสนับสนุนให้เปิด
สอนจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ โดยมีเหตุผลสนับสนุน ๓ ประการ ดังนี้  ๑) ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑ์สำหรับการจัด การเรียนการสอน และเป็นการใช้ทรัพยากร
ทั้งบุคคลและครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้คุ้มค่า ๒) การเปิดสอนในสาขาพยาบาลสัตว์ใน
ภาคใต้เป็นแห่งแรก เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคใต้ และเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิต
พยาบาลสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  และ ๓) การเปิดสอนในสาขาพยาบาลสัตว์เป็นการ
ยกระดับวิชาชีพการสัตวแพทย์และการบริการทางสัตวแพทย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้
จัดทำแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
 บัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
59–3/2567 เมื่อวันที่ 11  มีนาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
สัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ ที่ยัง

ไม่ได้เป็นวิชาชีพ มุ่งเน้นที่จะผลิตพยาบาลสัตว์ ไม่ได้ผลิตสัตวแพทย์หรือเทคนิคสัตวแพทย์  ฉะนั้นทางคณะสัตว
แพทยศาสตร์ต้องทำให้เกิดความชัดเจนต่อผู้เข้าศึกษา ซึ่งคาดว่าหลักสูตรนี้ ในอนาคตมีความจำเป็นและจะเป็นที่
ต้องการเพ่ิมขึ้นแน่นอน นอกเหนือจากเทคนิคสัตวแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่เลือก
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ให้ชัดเจนว่ายังไม่ใช่เป็นวิชาชีพ  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลสัตว์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) แบบมีเงื่อนไข คณะบริหารธุรกิจ  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระบบปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไม่มีนักศึกษาสมัครเข้า เรียน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี และปัจจุบันยังคงมีนักศึกษาตกค้าง จำนวน 36 คน ในการนี้ คณะฯ จึงขอปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบมีเงื่อนไข โดยจะต้องจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาท่ีตกค้างในหลักสูตร จำนวน ๓๖ คน จนสำเร็จการศึกษา  

  การขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที ่ 3/2567 เมื ่อวันที ่ 4 มีนาคม 
2567 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน
คราวประชุมครั้งที ่ 59-3/2567 เมื ่อวันที ่ 11 มีนาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบมีเงื่อนไข ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบขอปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) แบบมีเงื่อนไข ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 



๓๘ 
 

7.8  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
จำนวน 1 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 
1 ราย คือ นายซาฟารี  เจ๊ะเร๊ะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะบริหารธุรกิจโดยได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2567 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 59-3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 จึงเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เพ่ือต่ออายุ  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เดินทางไปเหย้าเยือน Universiti 
Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เพ่ือหารือด้านความร่วมมือ และ
เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย  หมดอายุ  และ
มหาวิทยาลัยทั้งสองมีความประสงค์ที่จะดำเนินการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ จึงได้มีการหารือร่วมกัน โดย
ได้มีการปรับเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงความเข้าใจให้สอดคล้องและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 



๓๙ 
 

ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการค่าย
ความร่วมมือนานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น และเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิง
รายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรต่ออายุบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย 
โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำและปรับร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU)  และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7-2/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถ
เอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Perlis 
(UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เพ่ือต่ออายุ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 
2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 
(MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อต่ออาย ุดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่  คณะผู้บริหารระดับสูง บุคลากร และนักศึกษา จาก Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan 

Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมาเหย้าเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพ่ือหารือด้านความร่วมมือร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย และมีความประสงค์จัดทำ



๔๐ 
 

บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย นั้น  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ 
การจัดโครงการค่ายความร่วมมือนานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้าน
งานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น และเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสอง
มหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Pahang Al-
Sultan Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก 
ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7-2/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถ
เอ้ือต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia 
Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 
(MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย กับ Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan 
Abdullah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  

7.11   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เดินทางไปเหย้าเยือน Universiti 
Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เพ่ือหารือด้านความร่วมมือร่วมกัน
ระหว ่างทั ้งสองมหาว ิทยาล ัย และม ีความประสงค ์จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงความเข ้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MoU) ร่วมกับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย นั้น โดยมหาวิทยาลัย 
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เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการค่ายความ
ร่วมมือนานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น และเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิง
รายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7 -2/2567 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ  
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอ้ือ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia 
Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย กับ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศ
มาเลเซีย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.12  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย กับ Universiti Teknology Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เดินทางไปเหย้าเยือน Universiti 
Teknology Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ เพ่ือหารือด้านความร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างทั้ งสองมหาวิทยาลัย  และมีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MoU) ร่วมกับ  Universiti Teknology Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย นั้ น โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการค่ายความร่วมมือ
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นานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น และเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียด
อันก่อให ้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขึ ้น จึงมีข ้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึก ข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กับ Universiti Teknology Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7 -2/2567 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ  
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอ้ือ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Teknology 
Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Universiti Teknology Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.13  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรี วิ ชั ย  กับ  Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT) ป ระ เทศสาธารณ รั ฐ
ประชาชนจีน 

 ความเป็นมา 
  ตามที่คณะผู้บริหาร จาก Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเหย้าเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ เพ่ือหารือด้านความร่วมมือร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ได้มี
การลงนามกันเรียบร้อยแล้ว  และมีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
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Agreement : MoA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ 
การจัดโครงการค่ายความร่วมมือนานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือด้าน
งานวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เป็นต้น และเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสอง
มหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Chongqing University of Posts 
and Telecommunications (CQUPT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองมหาวิทยาลัย
ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7 -2/2567 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ  
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอ้ือ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Chongqing University of 
Posts and Telecommunications (CQUPT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      
(MoA) ระหว่าง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย  กับ  Chongqing University of Posts and 
Telecommunications (CQUPT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.14  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย กับ Connecting Asia Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Connecting Asia 
Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย ได้หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วารสาร
ระดับนานาชาติ และความร่วมมือทางด้านวิชาการ  อื ่น ๆ เพื ่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการให้มีความเป็น



๔๔ 
 

นานาชาติมากยิ่งขึ้น และมีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : 
MoU) ร่วมกับ Connecting Asia Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย นั้น โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการความร่วมมือนานาชาติที่เป็น
นานาชาติ และความร่วมมือด้านงานวิจัย เป็นต้น และเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานเป็นรูปธรรมในเชิง
รายละเอียดอันก่อให้เกิดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Connecting Asia Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7 -2/2567 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ  
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอ้ือ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Connecting Asia Sdn.Bhd 
ประเทศมาเลเซีย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ 
(MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ Connecting Asia Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.15  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย กับ PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ  PK Agro-
Industrial Products (M) Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย ได้หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสำหรับนักศึกษา และความร่วมมือทางด้านวิชาการ อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการให้มีความเป็น
นานาชาติมากยิ่งขึ้น และมีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : 
MoU) ร่วมกับ PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย นั้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา การจัดโครงการความร่วมมือนานาชาติที่เป็นนานาชาติ และความร่วมมือด้าน
งานวิจัย เป็นต้น และเพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานเป็นรูปธรรมในเชิงรายละเอียดอันก่อให้เกิด
กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานขึ้น จึงมีข้อสรุปว่าควรจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับ PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7 -2/2567 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ  ทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ข้อที่ 5.2 ระบุว่า “การดำเนินการความตกลงทางวิชาการ  
ใด ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพ่ือการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถเอ้ือ
ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือนั้นๆ และเพ่ือเสนอต่อสาธารณชน
ต่อไป” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ PK Agro-Industrial 
Products (M) Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ PK Agro-Industrial Products (M) Sdn.Bhd ประเทศ
มาเลเซีย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 
7.16   ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
 สรุปรายละเอียดในเรื่องของการทำความร่วมมือ (MoU)  
  อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์  ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบรายละเอียดในเรื่องของการทำ

ความร่วมมือ (MoU) ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินงานและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ท่ีเริ่มทำบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจ (MoU) จนมาถึงปัจจุบัน แล้วยังคงจะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยได้สรุปรายละเอียดของทั้ง 25 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยฯ มกีารทำความร่วมมือ (MoU) ดังต่อไปนี้ 
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  International Collaboration with Universities in Malaysia 
  Student Mobility on academic and acculturation 
  1. Universiti Teknologi Mara (UiTM) จะมีการจัด Accounting Camp ในวันที่  6-12 พฤษภาคม 

2567 นี้ โดย UiTM จะเป็นเจ้าภาพก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะให้นักศึกษาทางด้าน  Accounting ทั้ง 3 พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม 

  2. Universiti Malasia Perlis (UniMAP) จะมีการจัดแคมป์ 2 แคมป์ 
    - Engineering Camp  ในวันที่  12-16 พฤษภาคม 2567 โดย  UniMAP เป็นเจ้าภาพ ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยฯ จะให้นักศึกษาทางด้าน Engineering ทั้ง 3 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม 
    - Smart /farm Camp ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2567 โดยวิทยาลัยรัตภูมิเป็นเจ้าภาพ 
  3. Universiti Malaysia Kelantan (UMK) จะมีการจัดแคมป์ 2 แคมป์  
    - Entrepreneurship Camp ในวันที่ 13-16 สิงหาคม 2567 โดย มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

เป็นเจ้าภาพ โดยจะให้นักศึกษาทั้ง 15 หน่วยงานเข้าร่วม 
    - Veterinary and Animal Nourishing camp ในวันที่  13-16 สิงหาคม 2567 โดยจะจัด     

ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
  โดยทุกแคมป์ จะมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประมาณ 30 -35 คน และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประมาณ 30 คน และอาจารย์ 5 คน ฉะนั้นทุกแคมป์ จะมีนักศึกษาและอาจารย์เข้า
ร่วมประมาณ 70 กว่าคน โดยกลุ่มอาจารย์ที่เลือกมา สามารถที่จะสร้าง Relationship ในเรื่องของการวิจัย หรือ 
publication ได ้

  4. Universiti Malaysia Terengganu (UMT) จะมี ก ารจั ด  Internation workshop in 2024: 
Marine Ecology System โดยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมงจะร่วมมือกัน 

  5. Universiti Sains Malaysia (USM) จะมีการจัด  
    - Internation workshop in 2024: Marine Ecology System 
    - English for Communication 
    - Joint research, publication, conference 
    - Visiting Professor, SDGs Community 
    - Student Mobility 
  6. Universiti Utara Malaysia (UUM) จะมีการจัด Leadership Camp ในวันที่ 16-20 สิงหาคม 

2567 โดย มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ 
  7. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) 
    - Engineering: to develop curriculum; short courses โดยมหาวิทยาลัยฯ จะส่งอาจารย์และ

ทำหลักสูตรระยะสั้น (short courses) ในการ Upskill เรื่องโซลาร์เซลล์  เรื่อง Cyber Security 
  8. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
    - Joint conference, Global Class and Student exchange ในปีนี้คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

ได้วางแผนในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน  
  9. Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)  
    - Petroleum: to develop curriculum  
  โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการทำ MoU ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และยังมีกิจกรรม

ต่อเนื่องอยู่ โดยจะมีการเจรจาเพื่อทำหลักสูตรทางด้าน Petroleum ซึ่งคณะครุศาสตร์ฯ ก็มีสาขาทางด้านนี้ 
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  10. PK Agro-Industrial Products (M) Sdn. Bhd. 
    - Engineering: Internship ซึ่งนักศึกษาจะไปฝึกงานในเดือนกรกฎาคม 2567  นี้ 
  11. Academia Society & Industry Alliance (ASIA) 
    - Joint Conference, Publication  ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 
   International Collaboration with Universities in Indonesia 
  On academic, research and student mobility 
  1. Universitas Brawijaya (UB) 
    - Joint Conference, Publication, Providing Keynote Speakers 
  2. Universitas Muria Kudus (UMK) 
    - Joint Conference, Providing Keynote Speakers Business Administration 
  3. Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)  
    - Joint Conference, Providing Keynote Speakers Business Administration 
  International Collaboration with Nanyang Polytechnic International, Singapore 
  On academic, research and student mobility 
  - Capacity Building and Capability Development Programme 
    Fintech, AI and 4.0 
    Digital media production programme 
    Visual Effects programme 
  International Collaboration with Universities in China 
  สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยฯ มี MoU ที่มีกิจกรรมร่วมกันอยู่  4 แห่ง ได้แก่ 
  1. Chongqing University of Posts and Telecommunications 
  2. Kunming Railway Vocational and Technical College ซึ่งจะเน้นไปทาง Engineering จาก

การหารือจะได้มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในด้านวิศวกรรมระบบราง และมหาวิทยาลัยฯ จะส่งนักศึกษาไป 
Training Course เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งได้เจรจาประสานงานกันแล้ว 

  3. Dalian Maritime University การทำความร่วมมือจะเน้นในเรื่อง Marine Engineering และได้
วางแผนดำเนินการในกลุ่มของหลักสูตร Marine Engineering ของมหาวิทยาลัยฯ  

  โดยมหาวิทยาลัยฯ มีแผนที่จะส่งอาจารย์หรือคัดเลือกนักศึกษา ไป Upskil กับทั้ง 3 มหาวิทยาลัยฯ 
ข้างต้น ในปีนี้ 

  5. Southwest University ซึ่งได้ทำ MoU กันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยทาง MoU ได้ส่งนักศึกษามา 
Internship เพ่ือที่จะมาช่วยในคลาสของ Chinese โดยความร่วมมือก็จะมีการไปทำหลักสูตร Dual degree 2+2 
แล้วเค้ายินดีที่จะให้เราไปดำเนินการ 

  International Collaboration with Universities in Japan, Taiwan 
  Vietnam on academic, research and student mobility 
  1. Kochi University 
    - in 2024 Visiting Professor in Marine Science Programme  
    - RUTS Student exchange in Sakura Science Programme 
    - Faculty of Fisheries Science and Technology 
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    ซ่ึง MoU ใกล้จะหมดสัญญาแล้ว แต่ Kochi University ได้จัดส่ง Draft มาเพ่ือให้อธิการบดีลงนาม
ความร่วมมือแล้ว โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการส่งนักศึกษาไป Research and student mobility ใน Sakura Science Programme 

  2. National Chung Hsing Unversity 
    - Joint research, Publication, student exchange  
    - Faculty of Veterinary Medicine 
  3. Trường Đại học Cần Thơ 
    - International Workshop, Joint research, conference 
    - RUTS: Institute of Natural Resources and Environment 

 International Collaboration with Universities in Australia 
 Germany on academic, research and student mobility 
 1. Curtin University 
   - Development -Non-degree, Joint research, publication, conference, International 
Workshop in 2024 RUTS: Faculty of Fisheries Science and Technology Institute of Natural 
Resources and Environment 

 2. James cook University Australia 
   - Joint research, publication, conference 
   - student exchange: Faculty of Veterinary Medicine 
 3. Technische Universität Dortmund 
   - Capacity Building and Capability Development Programme 
   - Lecture in Faculty of Industrial Education and Technology   

  ทั้งนี้ อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า MoU ที่
ปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอยู่ อย่างเช่น MoU ของ Universiti Teknologi Mara (UiTM)  ที่วิทยาลัย    
รัตภูม ิได้ทำกิจกรรมภายใต้ MoU ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่วนในเรื่องของอาจารย์ ได้มี
การแลกเปลี่ยนอาจารย์เป็น Case Speakers โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการฝึกการใช้ภาษาให้กับอาจารย์ และ
เป็นประโยชน์มาก ส่วนนักศึกษาเองก็มีความตั้งใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นด้วย  

 อภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือ MoU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นทางด้านวิศวกรรม
พอสมควร แต่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยฯ ที่ไปทำ MoU ด้วยในแต่ละแห่งนั้น มี
ความเชี่ยวชาญหรือมีความเฉพาะด้านอะไร ควรจะระบุไว้ใน MoU ให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ 
มากกว่าทีจ่ะเขียนทั่ว ๆ ไป  
 2. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือ MoU เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของ 
Student Exchange ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีความร่วมมือในเรื่องอ่ืนบ้าง เช่น ในการทำวิจัยร่วมกันโดยเฉพาะใน
สายทางบริหารธุรกิจ จะสามารถทำร่วมกันได้ง่าย และถ้าสามารถร่วมกันได ้ประเด็นการวิจัยจะลึกซ้ึง โดยอาจจะทำ
เป็น โครงการนำร่อง (Pilot Project) 1-2 เรื่องก่อน 
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 3. มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณากิจกรรมที่มีความร่วมมือกันในด้านใดด้านหนึ่ง แนวทางใด
แนวทางหนึ่ง ที่ลงไปลึกในความเชี่ยวชาญ ความเป็นเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ๆ ที่ไปทำ MoU ด้วย และ
มหาวิทยาลัยฯ ก็มีความพร้อมในการที่จะร่วมมือด้วย 
 4. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องทำเช่นใดกับ MoU ที่มีทั้งหมด ให้คงอยู่และดำเนินการต่อไป แล้วมี
อะไรที่เห็นได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ความโดดเด่นที่เกิดขึ้น และในการทำ MoU ควรมีการศึกษา
ด้วยว่ามหาวิทยาลัยฯ ที่ไป MoU ด้วยนั้น เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก ในการจัดอันดับ 
Rankings เพราะมหาวิทยาลัยฯ ทราบเพียงแต่บริบทและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น ซึ่งควรจะทราบข้อมูลที่
ลงลึกไปกว่านั้น  
 5. มหาวิทยาลัยฯ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ควรจะทำเป็น  “One Page Message” เป็นการสรุปให้เข้าใจ
แบบกระชับเพียงหน้าเดียว  โดยในคอลัมน์แรก สรุปให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมมือ MoU กับกลุ่มประเทศใดบ้าง 
เช่นกลุ่มยุโรป กลุ่มประเทศเอเชีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ส่วนในคอลัมน์ที่ 2 ก็เป็น MoU ที่มีการ
เคลื่อนไหวอยู่ และที่ได้มีการลงนามกันไป มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง และคอลัมน์ที่ 3 เป็น MoU ที่ไม่มีความ
เคลื่อนไหว กิจกรรมหยุดนิ่ง เพ่ือจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในแต่ละปีที่ผ่านมา MoU ใดยัง Active อยู่บ้าง จะทำให้
ทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
 6. การที่มหาวิทยาลัยฯ มี Connection ระหว่างประเทศ และพยายามผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรพูดภาษาอังกฤษให้ได้มากขึ้น โดยมีการอบรมหรือดำเนินการต่าง ๆ ให้ นั้น เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง แต่
หากจะให้ได้ผลที่สุด ควรจะต้องส่งบุคลากรไปต่างประเทศ ให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ และจะได้รู้
ว่าประเทศอ่ืนคิดอย่างไรกับมหาวิทยาลัยฯ หรือว่าต่างมหาวิทยาลัยฯ คิดอย่างไรบ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องรู้ 
และที่สำคัญที่สุด มหาวิทยาลัยฯ จะนำเอาความรู้ โปรแกรมต่าง ๆ มาใช้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ซึ่งในการ
คัดเลือกบุคลากรที่จะส่งไปก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียด และการพิจารณาในประเด็นเหล่านี้  
จะต้องไปสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะไปทางด้านไหน ฉะนั้นบุคลากรที่จะส่งไปต้องมี
การคัดเลือกที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะเน้นไปในเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ มีความสนใจในด้านนั้นจริง ๆ 
เพ่ือมาดำเนินการให้มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งในโปรแกรมของการวิจัย โปรแกรมของการเรียนการ
สอน เป็นต้น ซึ่งทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่ก็ดีมากแล้ว  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑3.00 น. 
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